



Source : ข่าวสด

Date : 14 ส.ค. 2559 Page : 1,9

No: 59371429

# ปั้นศาล-กตัญญู 'มะนาว' ร้าให้

เฝือกอดอดีตแฟน ตร.ส่งฝากขัง 'มะนาว' คดี  
ยินดีขอโทษ 'แป้ม' ถ่ายคลิปสาวแก้ผ้า เจ้าตัว  
เตรียมรื้อร้าให้ □ อ่านต่อหน้า 9

## ● มะนาว □ ต่อจากหน้า 1

โคกอดอคิดแฟนหนุ่ม ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ซึ่งมาให้กำลังใจศพภรรยาให้ไม่ห่างศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีพฤติกรรมการหลบหนี อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ แต่นัดให้มารายงานตัวทุก 6 วัน เจ้าตัวเผยยอมรับผิด พร้อมยินดีขอโทษต่อหน้า ‘น้องแป้ม’ คู่กรณี

จากกรณี น.ส.แป้ม อายุ 24 ปี เข้าแจ้งความ สน.ห้วยขวาง และตำรวจ บก.ปอท. ให้ดำเนินคดีกับพริตตี้สาวชื่อ “มะนาว” อดีตนางแบบแม็กซิม ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปลักษณะเปลือยกายและไล่ออกจากห้อง เหตุเกิดวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา แล้วมีผู้นำไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ ต่อมาพริตตี้สาวเข้ามาขอตัวและรับทราบข้อกล่าวหา 4 ข้อหา คือข่มขืนใจ หมิ่นประมาท ดูหมิ่นซึ่งหน้า และทำให้อับอาย ขณะที่ออดิแฟนหนุ่มเข้าให้การตำรวจในฐานะพยานคดี เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมา ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าคดีนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ส.ค. ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก ร.ต.ท.ศิวานนท์ สงฆ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สน.ห้วยขวาง ควบคุมตัว น.ส. วิชชุดา หรือมะนาว สุทธิประภา อายุ 22 ปี ผู้ต้องหาคดีหมิ่นประมาทและถ่ายคลิปลับข่มขืนสาวเปลือยกายที่มีสัมพันธ์กับแฟนหนุ่ม มายื่นคำร้องคัดฟ้องและฝากขังครั้งที่ 1 เป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-18 ส.ค.นี้ เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ต้องสอบพยานอีก 4 ปาก และรอประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาประกอบการพิจารณาสำนวน

โดยคำร้องระบุพฤติการณ์สรุปว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 03.00 น. ผู้ต้องหาใช้มือถือถ่ายคลิปลับวีดีโอ น.ส.แป้ม ผู้กล่าวหาขณะเปลือยกายพร้อมทั้งใช้วาจาข่มขู่บังคับให้ออกจากห้องพักที่เป็นคอนโดมิเนียม ย่านห้วยขวาง ซึ่ง น.ส.แป้ม กล่าวว่าเกิดอันตรายต่อร่างกายจึงได้รับออกจากห้องไปโดยที่ยังไม่ได้สวมเสื้อผ้า และผู้ต้องหายังกล่าวข้อความทำให้ น.ส.แป้ม เสียหาย ซึ่งต่อมามีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดี

โดยผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา ดำเนินคดีฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือจายอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 และฐานหมิ่นประมาท ตามมาตรา 326 แล้วชั้นสอบสวน

## ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ

ทั้งนี้ศาลพิจารณาคำร้อง และสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่กักขัง จึงอนุญาตให้คัดฟ้องและฝากขังได้ โดยศาลพิจารณาแล้วผู้ต้องหาไม่มีพฤติการณ์หลบหนี จึงอนุญาตให้ปล่อยตัวไปโดยไม่มีหลักทรัพย์และนัดให้มารายงานตัวต่อศาลทุก 6 วัน

น.ส. วิชชุดา หรือมะนาว กล่าวภายหลังว่าหลังจากนี้จะต้องมารายงานตัวอีกตามกำหนดของศาล ส่วนเรื่องที่ถูกกรณีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ที่อยากให้ตนขอโทษ และมาคุยกันแบบซึ้งๆ หน้านั้น ตนก็พร้อมและยินดีที่จะขอโทษ ไม่มีปัญหาอะไร ยอมรับผิดกับเรื่องนี้ แต่ที่คู่กรณีได้ให้สัมภาษณ์เรื่องข้อมูลในวันที่เกิดเหตุไม่ตรงกันนั้น เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเข้าห้องพิจารณาคำร้องคัดฟ้องและฝากขังนั้น น.ส. วิชชุดามีอาการเครียด โดเข้ากอดออดิแฟนหนุ่มที่คอยศพภรรยาให้ โดยมีความความจากมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมคอยปลอบประโลมให้กำลังใจ น.ส. วิชชุดาที่ร้องให้ด้วยความกังวลอีกด้วย

# กฎหมายว่าไรตี้

โดย ช.ช่างหัวหน้า

## ๕ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

**ก** การดำเนินคดีอาญามีหลักว่าต้องมีตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ในกระบวนการพิจารณา ตั้งแต่การเรียกให้มาทราบข้อกล่าวหาจนถึงกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาล หากผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยไม่มาศาลก็ออกหมายจับนำตัวมาสู่กระบวนการ แต่มีหลายครั้งที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีไปต่างประเทศ การติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีย่อมมีความซับซ้อนขึ้นโดยต้องอาศัยกฎหมายพิเศษที่เรียกว่า การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยประเทศที่ความผิดเกิดขึ้น (ประเทศผู้ร้องขอ) ขอให้ประเทศ (ผู้รับคำขอ) ที่ผู้กระทำความผิดได้หลบหนีไปยังประเทศอื่น คืนตัวมายังประเทศที่ความผิดเกิดขึ้น

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้นการที่รัฐจะดำเนินการจัดส่งไปให้ประเทศผู้ร้องขอหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับว่าประเทศที่จับผู้ร้ายกับประเทศผู้ร้องขอที่ความผิดเกิดขึ้นได้มีสนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันหรือไม่ หากมีต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญา แต่มีบางกรณีแม้ไม่มีสนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันก็ตาม แต่รัฐที่จับผู้ร้ายจะจัดส่งตัวผู้ร้ายก็ได้โดยถือหลักถ้อยที่ถ้อยปฏิบัติต่างตอบแทนกัน กล่าวคือหากประเทศที่จับผู้ร้ายได้ยอมส่งตัวผู้ร้ายให้แก่ประเทศที่ร้องขอแล้ว ประเทศที่ร้องขอมีย่อมพันธกรณีที่จะต้องส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศที่ยอมส่งตัวให้ในครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกัน

เนื่องด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ขั้นตอนการดำเนินการจะเริ่มโดยพิธีการทางการทูต ผ่านกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามจับกุม เมื่อได้ตัวแล้วประเทศนั้นๆ จะต้องผ่านกระบวนการไต่สวนของศาลว่าอยู่ในหลักเกณฑ์จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ แล้วจึงมีการส่งผู้ร้ายไปยังประเทศผู้ร้องขอต่อไป

สำหรับประเทศไทย หากมีการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศผู้ร้องขอ กฎหมายภายในที่ใช้บังคับ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 กำหนดให้ศาลอาญาเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี ซึ่งมีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้

1.กระบวนการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเริ่มต้นจากประเทศผู้ร้องขอร้องขอผ่านมาทางผู้ประสานงานกลางคือ อัยการสูงสุด โดยมีหลักฐานประกอบคำร้อง ได้แก่ สำเนาคำพิพากษา หรือหมายจับของประเทศผู้ร้องขอแนบมาด้วย

2.อัยการสูงสุดจะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ออกหมายจับบุคคลที่ต้องการตัวต่อไป และเมื่อจับตัวตามหมายจับได้แล้วพนักงานอัยการจะนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อไต่สวนโดยเร็ว

3.การพิจารณาคดีขึ้นไต่สวนของศาล ศาลจะพิจารณาว่ามีเหตุที่จะส่งตัวไปยังประเทศผู้ร้องขอหรือไม่ ดังนี้

1) บุคคลซึ่งถูกจับนั้นเป็นบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนและมีเชื้อสัญชาติไทย

2) คดีมีมูลที่จะรับฟ้องไว้พิจารณา

3) ความผิดซึ่งเป็นเหตุให้ร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น เป็นความผิดซึ่งอาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ตามพระราชบัญญัตินี้ กล่าวคือ

ก) ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ต้องเป็นความผิดอาญา ซึ่งกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอและกฎหมายไทยกำหนดให้เป็นความผิดอาญาซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือมีโทษจำคุก หรือโทษจำกักเสรีภาพในรูปแบบอื่นตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ข) ไม่ใช่ความผิดในคดีที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ปล่อยตัว หรือพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว หรือได้รับการอภัยโทษ หรือนิรโทษกรรม หรือคดีขาดอายุความ หรือมีเหตุอื่นใดซึ่งไม่สามารถดำเนินคดีแก่บุคคลนั้นตามกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอ

ค) มิใช่เป็นความผิดที่มีลักษณะทางการเมือง หรือเป็นความผิดทางทหารโดยเฉพาะ

เมื่อศาลพิจารณาคดีเป็นความผิดที่สามารถส่งตัวข้ามแดนได้ดังกล่าวข้างต้น ศาลก็จะมีคำสั่งอนุญาตให้จับบุคคลนั้นไว้เพื่อรอการส่งข้ามแดนไปยังประเทศผู้ร้องขอ แต่ถ้าศาลเห็นว่าพยานหลักฐานมีไม่เพียงพอที่จะส่งตัวข้ามแดนได้ ศาลจะสั่งปล่อยตัวบุคคลนั้นไป

กรณีศาลสั่งปล่อยตัวบุคคลนั้นไป พนักงานอัยการมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน และเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาอย่างไรคดีจึงจะถึงที่สุด

สำหรับประเทศอื่นหากได้รับคำขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศไทย ก็จะมีวิธีปฏิบัติคล้ายคลึงกันกับกฎหมายของไทย แตกต่างกันบ้างในรายละเอียดเท่านั้น เพราะการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มิให้ผู้ร้ายใช้ช่องว่างของกฎหมาย หรืออำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันมาเป็นประโยชน์แก่ตนในการที่ไม่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาคมโลกสืบไป.